

บทบาทของนักวิทยุสมัครเล่น กับการแสดงออกทางการเมือง

ทศพนธ์ นรทัศน์
hs4hnl@msn.com

จากสถานการณ์การชุมนุมประท้วงทางการเมืองอย่างต่อเนื่องที่เกิดขึ้นในสังคมไทย คำถามที่ตามมาก็คือ “นักวิทยุสมัครเล่นสามารถแสดงออกทางการเมืองได้หรือไม่?”

โดยที่เป็นการยอมรับกันโดยทั่วไปในระดับสากลว่า “กิจการวิทยุสมัครเล่น” หรือ “Amateur Radio Services” นั้นจะต้องไม่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทางด้านธุรกิจ หรือการเงิน หรือการเมือง รวมถึงตลอดถึงศาสนาด้วย ดังนั้นในสถานการณ์การเมืองที่เกิดขึ้นในสังคมไทยปัจจุบัน นักวิทยุสมัครเล่น สมาคม/ชมรม/กลุ่ม หรือองค์กรวิทยุสมัครเล่นอื่นใด สามารถแสดงออกทางการเมืองได้มากน้อยเพียงใด ผู้เขียน จึงขอให้ทัศนะส่วนตัวไว้ว่านักวิทยุสมัครเล่น จะต้องแยกบทบาทของตนเองในฐานะนักวิทยุสมัครเล่น และในฐานะประชาชน พลเมืองของประเทศ ออกจากกัน ดังนี้

1. ในฐานะประชาชน ท่านย่อมสามารถใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่นใดที่ไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ เพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ เกียรติยศ ชื่อเสียง สิทธิในครอบครัวหรือความเป็นอยู่ส่วนตัวของบุคคลอื่นเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อป้องกัน หรือระงับความเสื่อมทรามทางจิตใจ หรือสุขภาพของประชาชน รวมทั้งท่านยังมีเสรีภาพในการเข้าร่วมชุมนุมทางการเมืองโดยสงบและปราศจากอาวุธ ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 45 และ 63

อย่างไรก็ตามในการใช้เสรีภาพดังกล่าวท่านจะต้องไม่กระทำการในฐานะนักวิทยุสมัครเล่น หรือองค์กรวิทยุสมัครเล่น ไม่ว่าจะป็นสมาคม/ชมรม/กลุ่ม รวมทั้งไม่ใช่เครื่องมือสื่อสาร คลื่นความถี่วิทยุสมัครเล่นไปใช้เป็นเครื่องมือในการแสดงออกทางการเมืองดังกล่าว

2. ในฐานะนักวิทยุสมัครเล่น องค์กรวิทยุสมัครเล่น ท่านจะต้องไม่แสดงออกทางการเมือง หรือไม่ใช่เครื่องมือสื่อสาร คลื่นความถี่วิทยุสมัครเล่นไปใช้เป็นเครื่องมือในการแสดงออกทางการเมือง หรือชุมนุมทางการเมือง เพราะกิจการวิทยุสมัครเล่นเป็นกิจการสากลซึ่งประกอบด้วยบุคคลจากทั่วโลกที่มีความแตกต่างกันในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมือง ซึ่งหากมีการหยิบยกประเด็นเหล่านี้ขึ้นมาเป็นหัวข้อในการสนทนา (QSO) หรือการสื่อความหมายโดยวิธีอื่นใด อาจนำมาสู่ความขัดแย้งระหว่างกัน ขัดต่อเจตนารมณ์ของกิจการวิทยุสมัครเล่นที่มุ่งเชื่อมโยงและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในมวลหมู่นักวิทยุสมัครเล่นจากทั่วโลกเข้าด้วยกันอย่างมีเสรีภาพ เสมอภาค ภราดรภาพ มุ่งเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ การฝึกฝนตนเอง หรือเป็นข่ายสื่อสารสาธารณะในยามฉุกเฉิน หรือเกิดภัยพิบัติ...ทำให้ในฐานะนักวิทยุสมัครเล่น หรือองค์กรวิทยุสมัครเล่น ท่านจะต้องวางตัวเป็นกลางทางการเมือง

ดังนั้น ในสถานการณ์บ้านเมืองเช่นนี้ จึงขอให้เพื่อนนักวิทยุสมัครเล่นทุกท่านได้แยกแยะบทบาทของตนเองในฐานะประชาชน พลเมือง และในฐานะนักวิทยุสมัครเล่น องค์กรวิทยุสมัครเล่น ให้ชัดเจน เหนือสิ่งอื่นใดท่านจะต้องเรียนรู้ถึงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เรียนรู้ที่จะแสวงหาความรู้ ข้อมูลอย่างรอบด้านเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนที่จะแสดงออกทางการเมืองอย่างหนึ่งอย่างใด ด้วยเหตุผล มิใช่ ด้วยอารมณ์ หรือ ความรู้สึก เพราะสังคมไทยจำเป็นต้องก้าวเดินไปข้างหน้าด้วยคุณค่าและความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรมและแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี อันเป็นหลักจรรยาโลงชาติ

แม้ในกิจการวิทยุสมัครเล่นของประเทศไทยเราเอง นักวิทยุสมัครเล่นก็ควรจะได้แสดงออกถึงการเรียกร้องสิทธิต่อภาครัฐในฐานะผู้ควบคุมและกำกับกฎระเบียบต่าง ๆ (Regulator) เกี่ยวกับกิจการวิทยุสมัครเล่นของประเทศไทยว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่นักวิทยุสมัครเล่นไทยควรจะได้ใช้ความถี่และโหมดการสื่อสารต่าง ๆ (Modes of Transmission) ต่าง ๆ ของกิจการวิทยุสมัครเล่น เจกเช่นเดียวกับนานาชาติ เพราะสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นหนทางในการพัฒนากิจการวิทยุสมัครเล่นและทรัพยากรบุคคลด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารของประเทศให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาชาติ